



Thành Phố Boston
Thị Trưởng Michelle Wu
Văn Phòng Thị Trưởng Cho Sự Thăng Tiến Người Di Dân

Để phát hành ngay:

Liên hệ: Văn Phòng Thị Trưởng Cho Sự Thăng Tiến Người Di Dân

Giám Đốc Truyền Thông: Pai En Yu - paien.yu@boston.gov

**THỊ TRƯỞNG WU VÀ VĂN PHÒNG CHO SỰ THĂNG TIẾN NGƯỜI DI
DÂN TRAO KHOẢN TÀI TRỢ NHỎ VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN CHO
SÁU TỔ CHỨC PHỤC VỤ NGƯỜI NHẬP CƯ**

\$39.000 được chuyển đến các tổ chức phi lợi nhuận để hỗ trợ chương trình sức khỏe tâm thần cho cộng đồng người nhập cư

BOSTON - Thị Trưởng Michelle Wu và Văn Phòng Thị Trưởng Cho Sự Thăng Tiến Người Di Dân (Mayor's Office for Immigrant Advancement - MOIA) đang trao các khoản tài trợ nhỏ với tổng trị giá \$39.000 cho 6 tổ chức phục vụ người nhập cư. Những số tiền này sẽ giúp các tổ chức mở rộng chương trình sức khỏe tâm thần cho các cộng đồng người nhập cư.

Thị Trưởng Wu cho biết: “Việc tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần chính thống có thể là một thách thức cho cộng đồng người nhập cư bởi những rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Các tổ chức phi lợi nhuận này đang mang đến sự hỗ trợ sức khỏe tâm thần theo cách đáp ứng được tình hình hiện thời của cư dân, và tôi rất mừng khi Thành Phố có thể hỗ trợ những nỗ lực quan trọng và kịp thời của cư dân.”

Yusufi Vali, Giám Đốc Văn Phòng Thị Trưởng Cho Sự Thăng Tiến Người Di Dân cho biết: “COVID-19 đã ảnh hưởng không tương xứng đến cộng đồng nhập cư của chúng ta. Khi chúng ta giải quyết các nỗ lực phục hồi, chúng ta phải ưu tiên sức khỏe tâm thần và khám phá những cách thức sáng tạo để giúp mọi người chữa lành.”

Sáu tổ chức phi lợi nhuận phục vụ người nhập cư đa dạng sẽ nhận được \$6.500 mỗi tổ chức để phục vụ chương trình sức khỏe tâm thần. Các chương trình bao gồm những dịch vụ khác nhau như kể chuyện, vòng kết nối chữa lành và hội chợ nghệ thuật.



Thành Phố Boston
Thị Trưởng Michelle Wu
Văn Phòng Thị Trưởng Cho Sự Thăng Tiến Người Di Dân

Các tổ chức sau đây được chọn nhận Khoản Tài Trợ Nhỏ về Sức Khỏe Tâm Thần của Văn Phòng Thị Trưởng Cho Sự Thăng Tiến Người Di Dân:

Hội Thảo Nguồn Lực Người Mỹ Gốc Á (Asian American Resource Workshop - AARW): Tổ chức các buổi hỗ trợ sức khỏe tâm thần và sức khỏe cộng đồng hàng tháng với những người nhập cư gốc Á ở Dorchester

Trung Tâm dành cho Người Lao Động Brazil (Brazilian Worker Center): Mở rộng sáng kiến Mulheres Vencedoras của họ với một chương trình kéo dài 8 tuần nhằm thúc đẩy quản lý căng thẳng và sức khỏe tinh thần hàng ngày

Dự Án Chica (Chica Project): Sử dụng khóa đào tạo và trò chuyện để giải quyết các yếu tố xã hội và văn hóa góp phần gây ra những thách thức về sức khỏe tâm thần và nguy cơ tự tử ở nữ sinh Mỹ Latinh và Da Đen

Dự Án Trung Tâm Chữa Lành Cộng Đồng (Community Healing Center Project) với Mutual Aid Eastie: Tổ chức các hội chợ nghệ thuật và các buổi đào tạo tập trung vào các phương pháp chữa lành như vòng tròn hòa bình ở Đông Boston

Trung Tâm Nuôi Dưỡng Gia Đình ở Massachusetts (Family Nurturing Center for Massachusetts): Tổ chức hai Vòng Kết Nối Nuôi Dưỡng hàng tháng và mang đến các cơ hội để tiếp cận thực phẩm lành mạnh hàng tuần với giá cả phải chăng cho những người nhập cư Cape Verde ở Dochester, Allston, Brighton, Hype Park, và Roslindale

Trung Tâm Giáo Dục Ủng Hộ Phụ Huynh Somali (Somali Parents Advocacy Center for Education - SPACE): Cung cấp 10 buổi học nhóm nhỏ ở Roslindale và Roxbury cho các gia đình nhập cư Somali có con khuyết tật

Bất kỳ ai quan tâm đến việc tham gia các chương trình này đều có thể liên hệ trực tiếp với tổ chức.

Văn Phòng Thị Trưởng Cho Sự Thăng Tiến Người Di Dân sẽ hợp tác với Trung Tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe Người Nhập Cư Leah Zallman (Leah Zallman Center for



Thành Phố Boston
Thị Trưởng Michelle Wu
Văn Phòng Thị Trưởng Cho Sự Thăng Tiến Người Di Dân

Immigrant Health Research) để tìm hiểu xem những bên nhận tài trợ cải thiện các nguồn lực sức khỏe tâm thần cho người nhập cư như thế nào. Kết quả có thể giúp định hướng các khoản đầu tư tương lai của Thành Phố.

Giới Thiệu về Văn Phòng Thị Trưởng Cho Sự Thăng Tiến Người Di Dân

Văn Phòng Thị Trưởng Cho Sự Thăng Tiến Người Di Dân (Mayor's Office for Immigrant Advancement - MOIA) nỗ lực tăng cường khả năng tham gia đầy đủ và bình đẳng vào đời sống kinh tế, dân sự, xã hội và văn hóa ở Boston của người nhập cư. MOIA cũng thúc đẩy sự công nhận và hiểu biết của công chúng về những đóng góp của người nhập cư cho Thành Phố. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập boston.gov/immigrants.

###